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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 

คร้ังที่ 1/2565 
ในวันพฤหัสบดี ที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี (ห้องรวมใจ 1) 

 

สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๑. นายอุทัย   ศรีสมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
2. นายอรุณ   ภูตะมาตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
3. นายต๋ี   ค าตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 2 
4. นายสงกรานต์   อุปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 3 
5. นายอุดม  ติหะปัญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 4 
6. นายวัชระ   สุครีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 6 
7. นางสาวสุจิตรา  วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี หมู่ท่ี 7 
8. นายวิรัตน์  อินทะวงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ  - สกุล ต าแหน่ง 
๑. นายดาว  หล้าสวย นายองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
2. 
3. 
4. 

นายหมี  โปตะวัฒน์ 
นางชัชมาส  จันทะยางค์ 
นางเพ็ญศรี  พรหมมาศ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
หัวหน้าส านักปลัด 
รองปลัด อบต.เมืองหมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



๒ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1/2565                                         ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

เริ่มประชุมเม่ือเวลา  09.00 น. 
 

นายวิรัตน์  อินทะวงษ์ ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ผู้มาประชุมได้ลงลาย 
 เลขานุการสภาฯ มือช่ือไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ผลปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมท้ังส้ิน 7 คน          

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. ๒๕6๕ ข้อ ๒๕ พร้อมเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอุทัย ศรีสมพร ครับส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี สมัยสามัญ สมัยท่ี  

4 ประจ าปี 2565 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งสุดท้ายของปี 2565 ครับ ส าหรับ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบวันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีจะได้มีการแต่งต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีเพื่อเป็นคณะกรรมการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี ครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้วปรากฎไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดแจ้งขอแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ท่ี 2 
ประจ าปี ๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน ๒๕๖5 แต่อย่างใดและขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
ได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่มีข้อความต้องแก้ไขอีกหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จ านวน    6   เสียง 
 ไม่รับรอง   จ านวน     -     เสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน     -     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
ท่ีประชุม -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบแต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี เป็นคณะกรรมการ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
นายอุทัย  ศรีสมพร ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ  ต าบลเมืองหมี เป็นคณะกรรมการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เชิญครับ 
นายดาว หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอน าเรียนช้ีแจง    
นายก อบต.  เกี่ยวกับการแต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีเป็นคณะกรรมการโครง 

การถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  สืบเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้ด าเนิน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท าถังขยะเปียกให้ครบ
ทุกครัวเรือน รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของ
เหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักท่ี
เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและชุมชน
ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดท าถังขยะเปียกเพื่อให้ชาวบ้านได้
เก็บเศษอาหารส่ิงเหลือใช้เพื่อน ามาใช้เป็นปุ๋ยหมักเป็นการท าความสะอาดในภาพรวมใน
การก าจัดขยะเปียกและลดการสะสมของส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  ปรับเปล่ียนเป้าหมายใหม่โดยการจัดท าถังขยะเปียกและเป้าหมายคือ บ้านไหนท่ีมี
พื้นท่ีท่ีดินสามารถท าหลุมขยะเปียกได้และบ้านไหนพื้นท่ีบริเวณบ้านมีแต่พื้นปูนไม่สามารถ
ท าหลุมคัดแยกขยะเปียกได้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขึ้นทะเบียนโครงการ
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ การจัดเก็บข้อมูลถัง
ขยะเปียกลดโลกร้อน (ครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบและแนะน าประชาชนให้ด าเนินการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
อย่างถูกวิธี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
- มีการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยการน าถังขยะมาตัดก้น และฝังกลบในหลุมลึก

ลงไป 2 ถึง 3 ส่วน ของความสูงของถังและมีการน าเศษอาหารเทใสในถัง พร้อมปิดฝา 
- มีการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี หมายถึง การน าเศษอาหารเทใส่ใน

ถัง พร้อมฝาปิด และมีการใช้ไม้พายหรืออุปกรณ์กวนเพื่อเพิ่มอากาศ 
-    มีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นประจ า หมายถึง การน าเศษอาหารมาใส่ถัง ขยะ

เปียก ลดโลกร้อน ทุกครั้งเมื่อมีขยะเศษอาหารท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือน โดยไม่
น าขยะเศษอาหารรวมกับขยะประเภทอื่นๆ รวมถึง การตรวจสอบต้องเตรียมเอกสาร   
ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการตลอดจนเอกสารการส ารวจครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดท าถังขยะเปียก  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี จึงขอความเห็นชอบแต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองหมีเป็นคณะกรรมการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหม ีครับ 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับเรื่องการแต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีเห็นชอบร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ    

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
เห็นชอบอนุมัติ  6 เสียง    

   ไม่อนุมัติ   -  เสียง    
งดออกเสียง   -  เสียง  
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4.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2566 
นายอุทัย ศรีสมพร น าเรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีนะครับว่าจะก าหนดสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นกี่สมัย 

 และแต่ละสมัยจะก าหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันประชุม กี่วัน พร้อมท้ังขอให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีของปี
ถัดไป แต่ก่อนจะเริ่มก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้น าเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเพื่อทราบครับ          
เชิญครับ 

นายวิรัตน์ อินทะวงษ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอน าเรียนช้ีแจงเกี่ยว 
เลขานุการสภาฯ กับระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      

พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด                  
แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ให้สภาก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่
วัน และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป         
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครับ  

นายอุทัย  ศรีสมพร มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอุดม ติหะปัญโญ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
สมาชิกสภา อบต. ม.4   ท่ า น ป ลั ด  ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น                                   

กระผม นายอุดม ติหะปัญโญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา      
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ไว้ 4 สมัย ครับ 

นายอุทัย ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

ดิฉัน  นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๗ ขอรับรอง ค่ะ 
กระผม  นายวัชระ สุครีพ   สมาชิกสภา หมู่ท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 

นายอุทัย ศรีสมพร ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าท่ีประชุมมีมติ 
ประธานสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าป ีพ.ศ. 2566 ไว้ 4 สมัยครับ 
  

 ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
นายสงกรานต์ อุปรี   ท่ า น ป ลั ด  ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น                               

กระผม  นายสงกรานต์  อุปรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม  
                                         

 



๕ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1/2565                                         ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครับ 

 

นายอุทัย ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

กระผม  นายต๋ี  ค าตา   สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๒ ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายอุดม ติหะปัญโญ  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 

 

นายอุทัย ศรีสมพร ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 

15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ถึงวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566     
นะครับ 

 

 ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาเสนอครับ 

 

นายต๋ี  ค าตา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
สมาชิกสภา อบต. ม.2   ท่ า น ป ลั ด  ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น                               

กระผม  นายต๋ี  ค าตา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ    
สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม                             
พ.ศ. 2566 ถึงวันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครับ 

นายอุทัย ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

กระผม  นายสงกรานต์ อุปรี  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นางสาวสุจิตรา วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง คะ 

 

นายอุทัย  ศรีสมพร ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ จะถื อ ว่ า ท่ี ป ร ะ ชุมมี ม ติ ก าหนดสมั ยประ ชุม  สมั ย สามัญ  สมั ย ท่ี  2  ประจ าปี                           

พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2566 ถึงวันท่ี                         
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นะครับ 

 

ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาเสนอครับ 

 

นายวัชระ  สุครีพ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
สมาชิกสภา อบต. ม.6   ท่ า น ป ลั ด  ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น                               

กระผม  นายวัชระ สุครีพ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม                             
พ.ศ. 2566 ถึงวันท่ี  21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ครับ 

 
 

        



๖ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1/2565                                         ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

นายอุทัย ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

กระผม  นายอุดม  ติหะปัญโญ  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายอรุณ ภูตะมาตย์  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 5 ขอรับรอง ครับ 

 

นายอุทัย ศรีสมพร ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ จะถื อ ว่ า ท่ี ป ร ะ ชุมมี ม ติ ก าหนดสมั ยประ ชุม  สมั ย สามัญ  สมั ย ท่ี  3  ประจ าปี                           

พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันท่ี                         
21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นะครับ 

 

ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาเสนอครับ 

นายอรุณ ภูตะมาตย์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
สมาชิกสภา อบต. ม.5   ท่ า น ป ลั ด  ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น                               

กระผม  นายอรุณ  ภูตะมาตย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 6 ธันวาคม                             
พ.ศ. 2566 ถึงวันท่ี  20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ครับ 

นายอุทัย ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

กระผม  นางสาวสุจิตรา  วงษ์จ านงค์ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง ค่ะ 
กระผม  นายต๋ี  ค าตา   สมาชิกสภา หมู่ท่ี 2 ขอรับรอง ครับ 

 

นายอุทัย  ศรีสมพร ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ จะถื อ ว่ า ท่ี ป ร ะ ชุมมี ม ติ ก าหนดสมั ยประ ชุม  สมั ย สามัญ  สมั ย ท่ี  4  ประจ าปี                           

พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึงวันท่ี                         
20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นะครับ 

 

ต่อไป เรื่องก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 เชิญสมาชิกสภา
เสนอครับ เชิญครับ 

นายต๋ี  ค าตา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
สมาชิกสภา อบต. ม. 2   ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง เกียร ติ  และ ผู้ เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผม                       

นายต๋ี  ค าตา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ของปี
ถัดไป เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ครับ 

นายอุทัย ศรีสมพร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

กระผม  นายสงกรานต์ อุปรี  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ครับ 
กระผม  นายอุดม ติหะปัญโญ  สมาชิกสภา หมู่ท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 

 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ จะถือว่าท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด  

        



๗ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1/2565                                         ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

   15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ถึงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566       
นะครับ  ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหมี ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. สมัยการประชุมสามัญ ที่ 1 มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมต้ังแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
2. สมัยการประชุมสามัญ ที่  2 มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมต้ังแต่วันที่  8-22 พฤษภาคม             

พ.ศ.2566 
3. สมัยการประชุมสามัญ ที่ 3 มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมต้ังแต่วันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ.2566 
4. สมัยการประชุมสามัญ ที่ 4 มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมต้ังแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม พ.ศ.2566 
5. สมัยการประชุมสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 มีก าหนดไม่เกิน   

15 วัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ 
ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องอื่นๆ มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเสนออะไรอีก ผมขอปิด 
(นายอุทัย  ศรีสมพร) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2565 

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 ครับ 
 
 
 

 

ปิดประชุมเม่ือเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

 
 

   
 

                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์)  ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                        เลขานุการสภา อบต.เมืองหมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



๘ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1/2565                                         ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
 

 
 
 

 คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
สมัยสามัญ ท่ี 4 ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 15 ธันวาคม 2565 แล้วเห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

        
 

(นายอรุณ  ภูตะมาตย)์ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 (นายต๋ี  ค าตา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

- 
 (นายวัชระ  สุครีพ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    

 
(นายอุทัย  ศรีสมพร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      


